

ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ยะลา 1 เกมส์ ประจำปี 2562

● นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค. 2562

สพป.ยะลา เขต 1 จัดแข่งขันการกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ “ยะลา 1 เกมส์”
พร้อมขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่จากโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพร้อมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีนายนิมะ
มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมร่วมชมขบวนพาเหรด การวงคอบเพลิง
และการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 5,000 คน



เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน กีฬา - กรีฑา
นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา
และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี โดยมี นายวิสุทธิ ชูมั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นายนิมะ มะกาเจ กล่าวว่า ปัจจุบันการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก ๆ และสามารถพัฒนาร่างกาย
จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กีฬายังทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีระเบียบวินัย

นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี และยังมีการเรียนรู้งานเป็นหมู่คณะเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

นายวิสุทธิ ชูมั่ง เปิดเผยว่า การแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษาหันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และเพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการส่งเสริมวินัยของบุคคลและกลุ่มบุคคลส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 แข่งขันระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง และช่วงที่ 2 เป็นการแข่งขันประเภทกรีฑา รุ่นอายุ ๖ ปี/๘ ปี/๑๕ ปี มีหน่วยกีฬา ๑๓ เครือข่าย เขารวมแข่งขัน

ส่วนบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เริ่มด้วยขบวนเกียรตินิยม ตามด้วยขบวนพาเหรดนักกีฬา จาก 13 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา นางเพ็ญศรี วงภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเอะ นักกีฬาอาวุโส กล่าวนำปฏิญญาการแข่งขันกีฬา จากนั้นนักวิ่งคบเพลิง 5 คน ได้นำคบเพลิงวิ่งผ่านหน้าประธานเพื่อไปจุดไฟในกระถางเป็นสัญลักษณ์เปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย เด็กชายอิงพล อินนุพัฒน์ นร.ป.3 ร.ร.อนุบาลยะลา นักกีฬาเทนนิส แชมป์รายการเยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 , เด็กชายฮีฉาม ดอรอแมง นร.ม. 1 ร.ร.บ้านโกตาบารู เป็นนักกีฬาฟุตบอลในโครงการเพื่อความเป็เลิศของ คอ.บด.ประจำปี 2562 , เด็กชายอนัส บากา นร.ม. 3 โรงเรียนบ้านโกตาบารู เป็นนักกีฬาฟุตบอลเขารวมการแข่งขันฟุตบอลโครงการสานฝันการกีฬา สหุระบบการศึกษา 5 จชต., เด็กชายกรีซ ยามะแะ นร.ป. 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ นักกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาหลายรายการ และเด็กชายนูร์ดีน ดีสะเอะ นร.ป.6 โรงเรียนบ้านกรงปินัง ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม SBPAC ชมการแสดงชุดพิธีเปิดจากนักเรียนศูนย์เครือข่ายคูรมิตร และประธานได้มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่กีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทั้ง 5 ประเภทอีกด้วย